

### HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chính sách ưu đãi phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và kế thừa chính sách của tỉnh đã ban hành hiện đang còn hiệu lực thực thi.

Hầu hết các đại biểu dự hội nghị đều phát biểu nhất trí với chủ trương cần thiết phải xây dựng chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình đồng thời đồng ý ý kiến về thẩm quyền ban hành; cần cử ban hành; phạm vi, đối tượng được hưởng chính sách; thời hiệu, thời hạn thực hiện chính sách; việc tổ chức thực hiện...

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Khu kinh tế Thái Bình là khu kinh tế quốc gia nên các dự án đầu tư vào đây được hưởng chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP

ngày 22/5/2018 của Chính phủ và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình phải rõ ràng, minh bạch, thống nhất, đủ sức hấp dẫn, phù hợp, giải quyết được nhu cầu của nhà đầu tư trong điều kiện cụ thể của tỉnh. Cần cứ để xây dựng dự thảo chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình dựa vào quy định tại Nghị định số 82 của Chính phủ và các quy định hiện hành liên quan. Nội dung chính sách ưu đãi được thể hiện trên 5 lĩnh vực chủ yếu gồm: chính sách ưu đãi về đất đai; hạ tầng kỹ thuật; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, tuyển dụng lao động. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế

Thái Bình là các nhóm nhà đầu tư về hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp, bảo đảm các nhà đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch... đều được hưởng chính sách ưu đãi đặc thù. Các nhà đầu tư vào Khu kinh tế sẽ được ưu đãi, hỗ trợ đầu tư về đất đai, hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các phân khu chức năng và Khu kinh tế Thái Bình. Về việc xác định thời hiệu thực hiện phải bảo đảm không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, nếu những quy định mới của Nhà nước khác với quy định hiện hành thì quy định về chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình cần có sự thay đổi cho phù hợp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan sớm tìm đơn vị tư vấn đủ năng lực, điều kiện để xây dựng dự thảo quy định chính sách ưu đãi đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình, báo cáo

các bộ, ngành thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tại kỳ họp ngày 12/4/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận một số nội dung về công tác cabin bộ và quyết nghị:

1. Điều động đồng chí Trần Lê Huy, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Đồng ý giới thiệu đồng chí Hoàng Văn Túy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Hải để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Hải bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2021, đồng thời giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện Tiên Hải bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3. Đồng ý giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Đán, Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đông Hưng để

Hội đồng nhân dân huyện Đông Hưng bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

4. Điều động đồng chí Bùi Duy Thọ, Trưởng phòng Tài chính - Quản trị, Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

5. Bổ nhiệm đồng chí Trịnh Ngọc Thắng, Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6. Bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Thanh Phương, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng phòng Khâm - Quản lý sức khỏe, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn thảo luận, thống nhất một số chủ trương về công tác cabin bộ.

### TẬP TRUNG PHÒNG, TRỪ SÂU BỆNH...

(Tiếp theo trang 1)

Trước diễn biến phức tạp của sâu bệnh, ngành Nông nghiệp đề nghị các địa phương tổ chức đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm và rầy các loại từ ngày 18 - 22/4 (các địa phương căn cứ tình hình cụ thể có thể tổ chức phun trước hoặc muộn hơn 1 ngày). Chủ động kiểm tra đồng ruộng, tiếp tục phòng, trừ bệnh đạo ôn hại lá khi có vết bệnh mới tái phát; đối với bệnh đạo ôn có bông trên các giống nhiễm trừ bông trước ngày 5/5 phải phun phòng bệnh lại lần; sử dụng các loại thuốc có uy tín trong danh mục được phép sử dụng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương huy động nguồn nhân lực và cán bộ kỹ thuật tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chú trọng đến diện tích lúa trồng trong tháng 4 ở các huyện phía Bắc, các giống nhiễm rầy của các huyện phía Nam, tranh thủ thời tiết thuận lợi phun thuốc phòng, trừ theo hướng dẫn của ngành Nông nghiệp; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân biết, chủ động thực hiện. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân công, huy động cán bộ tăng cường cho cơ sở, chủ động phối hợp với các địa phương theo dõi sát diễn biến của sâu bệnh, các trà lúa, nắm chắc thời điểm lúa trổ, phát dục của sâu bệnh để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, khuyến cáo người dân. Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình xây dựng các chương trình về các biện pháp phòng, trừ rầy, bệnh đạo ôn và các đối tượng dịch hại khác. Điều tiết nước hợp lý theo từng thời kỳ sinh trưởng của lúa đồng thời thuận lợi cho việc phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp lớn, có uy tín cung cấp thuốc bảo vệ thực vật cho người dân. Các đoàn thể bám sát khuyến cáo của ngành Nông nghiệp tích cực tuyên truyền đến hội viên.

### KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

điều tra viên đều đã được tập huấn nghiệp vụ điều tra, sử dụng công nghệ thông tin...

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 37 xã, thị trấn. Để bảo đảm tiến độ, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương đề nghị huyện Kiến Xương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa tổng điều tra dân số và nhà ở, qua đó hợp tác và kê khai thông tin hộ nhanh chóng, chính xác khi có điều tra viên đến phỏng vấn thu thập thông tin.

Cũng trong sáng ngày 12/4, đoàn công tác Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương đã trực tiếp kiểm tra, giám sát phỏng vấn hộ gia đình tại xã Đình Phùng (Kiến Xương).

### HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP...

(Tiếp theo trang 1)

và hiệu quả. Với sự hỗ trợ thiết thực này, Sở Công Thương mong muốn các doanh nghiệp và thanh niên chuẩn bị khởi nghiệp trong tỉnh xác định đúng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo dựng thương hiệu mạnh; chủ động tiếp cận thị trường; tiết kiệm chi phí đầu tư; tăng doanh thu và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, sản phẩm của doanh nghiệp cũng như xây dựng thị trường TMDT của tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

### GIEO TRỒNG 14.569HA...

(Tiếp theo trang 1)

Vụ xuân năm 2019, toàn tỉnh gieo trồng được 14.569ha cây màu, vượt 0,5% kế hoạch đề ra, trong đó có 4.880ha đã cho thu hoạch, chủ yếu là rau màu các loại.

Thời tiết giao mùa, từ lạnh chuyển sang nóng ẩm cùng với độ ẩm không khí cao dễ phát sinh bệnh chết héo cây con (lở cổ rễ, héo top thân) đối với một số đối tượng cây trồng: dưa chuột, dưa hấu, bí đao... Bệnh do nấm gây ra, xâm nhập vào cổ rễ cây con phát triển giập mặt đất với các biểu hiện: cây con cổ thân bị úng, teo tóp lại, cây bị ngã ngang nhưng lá vẫn còn tươi, sau đó mới héo và chết. Phòng, trừ bệnh bằng cách dùng thuốc Validacin 5L hòa loãng với nước tưới trực tiếp vào gốc cây hoặc dùng thuốc đặc trị bệnh lở cổ rễ như Topshin, Valiuthaco 5L... phun phòng theo hướng dẫn in trên bao bì của nhà sản xuất.

NGÂN HUYN

### SỬ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Cấp 4.375 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chiều ngày 12/4, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

Quý I/2019, công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong tỉnh được tăng cường. Sở đã thẩm định trình UBND tỉnh 56 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, diện tích gần 95ha; cấp 26 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài

sản khác gắn liền với đất của 26 tổ chức, diện tích 24.47ha. Giám đốc Sở ký 4.375 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Công tác đo đạc bản đồ, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường được duy trì thực hiện tốt; công tác thu gom, xử lý rác thải được chú trọng.

Quý II/2019, ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai; chủ động tháo gỡ khó

khăn về giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng; duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường; nắm bắt kịp thời diễn biến bệnh dịch tả lợn châu Phi, lấy mẫu đột xuất một số điểm chôn lấp; chú trọng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản.

ĐỨC DUNG

### Giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ"

Chiều ngày 12/4, Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) phối hợp với Công ty Honda Kường Ngàn tổ chức chương trình giao lưu "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ".

Tại buổi giao lưu, hơn 1.200 học sinh khối 3, 4, 5 Trường Tiểu học Kỳ Bá được các hướng dẫn viên của Công ty Honda Kường Ngàn phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ và các quy tắc lái xe an toàn. Bên cạnh đó, các em học sinh cũng được tham gia các trò chơi liên quan đến an toàn giao thông, ghép tranh có chủ đề về an toàn giao thông. Thông qua buổi giao lưu nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông cho các em học sinh, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các thầy cô giáo trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã tặng 10 phần quà cho 10 học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.

THU HOÀI

### Học sinh mầm non tham gia hoạt động trải nghiệm nông trang



Sáng ngày 12/4, Trường Mầm non Hoa Phượng (thành phố Thái Bình) tổ chức hoạt động trải nghiệm nông trang cho học sinh.

Dưới sự hướng dẫn của cô giáo chủ nhiệm huỳnh, gần 300 học sinh đã được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động tại nông trang EPC Farm, xã Song Lãng (Vũ Thư) như làm quen với công việc cắt cỏ, trồng cây, thu hoạch nông sản của nhà nông, cùng nhiều hoạt động rèn luyện thể chất, chơi trò chơi dân gian lồng ghép các kiến thức lịch sử.

Đây là một trong những hoạt động được nhà trường thường xuyên tổ chức với mục đích xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Thông qua đó, rèn luyện cho trẻ sự tự tin, khéo léo, yêu lao động đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe trẻ của nhà trường.

TRỊNH CƯỜNG

### Tiêu hủy hàng nghìn đồ chơi kích động bạo lực và kích dục

Chiều ngày 12/4, Hội đồng tiêu hủy của Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành tiêu hủy hàng nghìn tang vật vi phạm hành chính do Đội Quản lý thị

trường số 1 tịch thu của các tổ chức, cá nhân vi phạm từ tháng 11/2018 đến nay.

Hàng hóa bị tiêu hủy gồm: 601 vỉ súng nhựa, 1.142 khẩu

súng nhựa đồ chơi các loại; 630 kiếm nhựa đồ chơi; 481 đồ chơi kích dục nam, nữ; 50 lọ nghi là thuốc kích dục; 1.200 tuýp gel bôi trơn nam, nữ. Đây là các sản phẩm hàng hóa có tính chất kích động bạo lực và kích dục thuộc nhóm hàng cấm, hàng không được phép lưu thông trên thị trường. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành tiêu hủy 668 chai mỹ phẩm chai nhôm dạng dưỡng tóc và 8.016 thỏi son môi các loại là hàng nhập lậu, hàng không có hóa đơn chứng từ truy xuất nguồn gốc, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người.

Quá trình tiêu hủy được tiến hành đúng hình thức, quy trình, quy định của pháp luật, an toàn, nhanh, gọn và có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, bảo đảm các loại hàng hóa sau khi tiêu hủy không còn giá trị sử dụng, bảo đảm vệ sinh môi trường.

HÀ THANH



Lực lượng chức năng tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính dưới sự giám sát của Hội đồng tiêu hủy.

## Vì sao Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu phải đóng cửa, di dời đi nơi khác

Nhu Báo Thái Bình đã đưa tin, thời gian qua nhiều hộ dân ở thôn Phấn Dũng, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng rất bức xúc vì Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu thuê đất của một hộ dân trên địa bàn thôn sản xuất, gia công đồ chơi tạo mùi rất khó chịu, gây ô nhiễm môi trường khí rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Vậy đâu là nguyên nhân của vụ việc?

Tiếp nhận kiến nghị của nhân dân, chiều ngày 11/4/2019, phóng viên Báo Thái Bình về thôn Phấn Dũng tìm hiểu thực tế. Thời điểm đó, Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu đã dừng sản xuất, hoàn thiện những khâu nhỏ, đóng gói sản phẩm. Tuy nhiên, bao trùm toàn bộ xưởng sản xuất là mùi sơn, mùi nhựa tỏa ra nồng nặc, rất khó chịu. Ông Nguyễn Hữu Tuyền, sinh sống ở khu vực đường 10, thôn Phấn Dũng bức xúc: Khi sản xuất, gia công đồ chơi, khi độc của sơn và nhựa tỏa ra không khí, tỏa ra môi trường xung quanh rất nóng nực, ai hít phải đều khó thở, đau đầu, tức ngực, chóng mặt, buồn nôn. Những gia đình sinh sống xung quanh xưởng sản xuất, nhất là bà con sinh sống ở khu vực đường 10 cũng hưởng gió không thể chịu nổi mùi tỏa ra nên nhiều tháng nay bắt đầ



Những sản phẩm trong xưởng sản xuất của Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu.

đóng cửa cả ngày. Nhiều người già, trẻ nhỏ bị ốm, viêm đường hô hấp cũng vì ngửi phải khí độc

này. Bức xúc như ông Tuyền, kiến nghị gửi UBND xã Đông Sơn, UBND huyện Đông Hưng phản ánh tình trạng Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu trong

quá trình sản xuất gây ô nhiễm nặng nề không khí, làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân xung quanh. Thế nhưng, sự

việc kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay vẫn chưa được giải quyết. Khi chúng tôi phản ứng quyết liệt, xã cũng yêu cầu dừng sản xuất nhưng những ngày qua Công ty nghỉ ban ngày nhưng ban đêm vẫn cho công nhân làm, mùi khó chịu vẫn tỏa ra. Chúng tôi kiên quyết phản đối đến cùng, yêu cầu Công ty phải dừng hoạt động, di chuyển đi nơi khác trả lại môi trường trong lành cho người dân.

Trả lời về vụ việc này, ông Phạm Đăng Ngọc, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn cho biết: Sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của các hộ dân thôn Phấn Dũng (ngày 1/10/2018), UBND huyện đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản về các sai phạm của doanh nghiệp, trong đó sai phạm chính là quá trình sản xuất đã gây ô nhiễm không khí tại khu vực thôn Phấn Dũng và sử dụng đất sai mục đích. Khu đất dựng xưởng sản xuất của Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu thuê lại đất của ông Đàm Văn Đào mà khu đất này là bãi vật liệu xây dựng, chứ không phải để xây dựng xưởng sản xuất, kinh doanh đồ chơi, các loại hàng hóa khác. Căn cứ đơn phản ánh của nhân dân, kết quả kiểm tra, ngày 30/1/2019, UBND huyện Đông Hưng đã ra thông báo yêu cầu Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu phải di dời toàn bộ nguyên liệu, vật liệu sản xuất, gia công đồ chơi ra khỏi vị trí khu đất thuê của ông Đàm Văn Đào.

Cũng theo ông Ngọc, sau khi nhận được thông báo của UBND huyện, rất nhiều lần UBND xã Đông Sơn tổ chức làm việc với chủ doanh nghiệp, lập biên bản và ra thông báo yêu cầu chủ doanh nghiệp phải thực hiện ngay việc di chuyển nguyên liệu, vật liệu để sản xuất, gia công đồ chơi ra khỏi khu vực thôn Phấn Dũng. Tuy nhiên, ông Phạm Văn Đông là chủ doanh nghiệp "phớt lờ" chỉ đạo của xã, của huyện vẫn cho sản xuất và không chấp hành việc di dời. Chính sự chây ì, sai phạm của doanh nghiệp, nên người dân sinh sống xung quanh xưởng sản xuất càng bức xúc, tiếp tục lên trụ sở UBND xã Đông Sơn kiến nghị và yêu cầu Công ty phải dừng ngay mọi hoạt động, di chuyển đi nơi khác. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, UBND xã đã kiến nghị UBND huyện chỉ đạo Điện lực huyện ngừng cấp điện cho Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu vì có các sai phạm; chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND xã xây dựng phương án cưỡng chế và thực hiện cưỡng chế di chuyển nguyên liệu, vật liệu để sản xuất, gia công đồ chơi của Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu đi nơi khác.

Làm việc với phóng viên Báo Thái Bình, ông Phạm Văn Đông, Giám đốc Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu cũng thừa nhận trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp đã gây mùi khó chịu trong khu dân cư. Ông cũng cam kết với người dân sẽ di

đời xưởng sản xuất ra khỏi khu vực này trước ngày 30/4/2019.

Chiều ngày 11/4/2019, ông Tô Xuân Thúc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng đã xuống kiểm tra, làm việc với đại diện doanh nghiệp và lãnh đạo xã Đông Sơn. Đồng chí khẳng định sai phạm của doanh nghiệp đã rõ, không thể để kéo dài tình trạng ô nhiễm môi trường ngay trong khu dân cư, phải xử lý dứt điểm vụ việc. Huyện sẵn sàng tổ chức tiếp dân, giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đối với Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu yêu cầu phải dừng ngay mọi hoạt động sản xuất; di dời ngay toàn bộ nguyên liệu, vật liệu sản xuất, gia công đồ chơi ra khỏi khu vực thôn Phấn Dũng, trả lại môi trường trong lành cho người dân địa phương. UBND xã Đông Sơn rà soát lại toàn bộ quy trình, thủ tục về đất đai, thủ tục về sản xuất, kinh doanh báo cáo UBND huyện; đồng thời cử người giám sát các hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm an toàn về tài sản của doanh nghiệp trong quá trình di dời; tổ chức đối thoại giải thích với nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân thôn Phấn Dũng đang mong chờ vụ việc sớm được giải quyết, trả lại môi trường trong lành cho khu dân cư. Công ty TNHH Phạm Trung Hiếu có di dời hay không, Báo Thái Bình sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả.

NHÓM PHỎNG VIÊN